



Pae ora | อนาคตที่มีสุขภาพดีของชาวนิวซีแลนด์ทุกคน

Government Policy Statement for Health (คำชี้แจงนโยบายรัฐบาลเพื่อสุขภาพ): ค.ศ. 2022–2024

E ngā mātāwaka huri noa, tēnā koutou katoa

ภาคสุขภาพของเรามีรากฐานที่แข็งแกร่ง: บุคลากรที่มีทักษะสูง และทุ่มเท ชุมชนมีส่วนร่วมและกระตือรือร้น และความสามารถในการทำงานร่วมกันเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการ แต่เรารู้ว่ามีโอกาสที่จะปรับปรุง และเราจำเป็นต้องสร้างระบบสุขภาพในอนาคตที่จะทำงานได้ดีขึ้นสำหรับพวกเราทุกคน

ผู้คนกลุ่มเดิมได้รับการบริการทางด้านสุขภาพต่าง ๆ น้อยและถูกทิ้งไว้เบื้องหลังมาเป็นเวลานานเกินไปแล้ว ซึ่งมี: ชาวเมารี ชาวแปซิฟิก คนพิการ และผู้ที่ประสบกับความไม่เท่าเทียมกันตามเพราะภาวะ วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ ที่ที่อยู่อาศัย รายได้ และปัจจัยอื่น ๆ

ระบบสุขภาพแบบใหม่ให้โอกาสในการจัดการกับปัญหาที่มีมายาวนานเหล่านี้ และสร้างระบบที่สอดคล้องกับ Te Tiriti (ข้อตกลง) ความเสมอภาค ความเชื่อมโยง และมีศูนย์กลางที่ whānau (ครอบครัวขยาย) การทำเช่นนี้จะทำให้มีความยั่งยืน ปรับตัวง่าย และราคาไม่แพง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถดำรงอยู่ต่อไปสำหรับคนรุ่นใหม่ ในอนาคตและสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้

วิสัยทัศน์ของเรานั้นเรียบง่าย: ชาวนิวซีแลนด์ทุกคนประสบความสำเร็จ pae ora (อนาคตที่มีสุขภาพดี) ซึ่งหมายความว่าผู้คนและคน whānau มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวขึ้น มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีสุขภาพดี มีส่วนร่วมและปรับตัวได้ง่าย และอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คงความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา

Government Policy Statement (คำชี้แจงนโยบายของรัฐบาล) ระบุถึงความคาดหวังของรัฐบาลเกี่ยวกับระบบสุขภาพในการบริการ การริเริ่ม และความร่วมมือในการปกป้อง ส่งเสริม และปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี บรรลุความเท่าเทียม และการจัดหา pae ora (อนาคตที่มีสุขภาพดี)

เราไม่สามารถประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วข้ามคืน: จะต้องใช้เวลา การลงทุน และทุกหน่วยงานและบุคลากร ในภาคสุขภาพของเราจะต้องรวมตัวกัน Government Policy Statement (คำชี้แจงนโยบายรัฐบาล) ชั่วคราวนี้เริ่มต้นการเดินทาง โดยกำหนดลำดับความสำคัญและความคาดหวังของรัฐบาลในช่วงสองปีแรกของระบบปฏิรูป

Nō reira, tēnā koutou katoa

แอนดรูว์ ลิตเติล Minister of Health

Andrew Little

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

Government Policy Statement (คำชี้แจงนโยบายรัฐบาล) ชั่วคราวนี้ นำทางไปสู่ระบบสุขภาพใหม่ และกำหนดลำดับความสำคัญ วัตถุประสงค์ และความคาดหวังสำหรับระบบสาธารณสุขที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลใน Aotearoa New Zealand

โดยสรุปสิ่งที่รัฐบาลคาดว่าจะได้ดำเนินการและบรรลุผลภายในระบบสุขภาพ ตลอดจนวิธีการวัด ติดตาม และรายงานความสำเร็จ

Government Policy Statement (คำชี้แจงนโยบายรัฐบาล) ชั่วคราวมุ่งเน้นไปที่สองปี—ตั้งแต่กรกฎาคม

ค.ศ. 2022 ถึง มิถุนายน ค.ศ. 2024—และเป็นรากฐานสำหรับทิศทางระยะยาวและผลลัพธ์ที่คาดหวังซึ่งจะใช้เวลามากขึ้นในการดำเนินการ

นอกจากนี้ยังกำหนดความคาดหวังสำหรับ New Zealand Health Plan (แผนสุขภาพของนิวซีแลนด์) ซึ่งระบุว่าหน่วยงานด้านสุขภาพต่าง ๆ จะดำเนินการลำดับความสำคัญและบริการด้านสุขภาพของรัฐบาลแก่ชาวนิวซีแลนด์ทุกคนอย่างไร

สามารถดู **Government Policy Statement (คำชี้แจงนโยบายรัฐบาล)** ชั่วคราวฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ **Ministry of Health (กระทรวงสาธารณสุข)**

ลำดับความสำคัญหลัก

Government Policy Statement (คำชี้แจงนโยบายรัฐบาล) มีประเด็นสำคัญหกด้านเพื่อเป็นแนวทางระบบสุขภาพและวิธีการให้บริการ

บรรลุความเท่าเทียมในผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

ผู้ที่มีความต้องการและระดับความได้เปรียบต่างกันสามารถเข้าถึงแนวทางและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เท่าเทียมกัน ในระบบปฏิรูปอาจมีลักษณะดังนี้

- มุ่งสู่ความเท่าเทียมในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- การรับรู้สิทธิและภาระผูกพันของชุมชนที่มักจะไม่ได้รับการ

ให้คนมีสุขภาพดีในชุมชนของตน

บริการป้องกัน สนับสนุน และรักษาตามชุมชนได้รับการจัดลำดับความสำคัญ มุ่งเน้นที่ whānau (ครอบครัวขยาย) ปลอดภัยทางวัฒนธรรม และเหมาะสมกับชีวิตของผู้คน—ใกล้กับที่พวกเขาอาศัย ทำงาน และเล่น ในระบบปฏิรูปอาจมีลักษณะดังนี้

- การบริการที่ปรับปรุงในทุกบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการตอบสนอง บริการดิจิทัล และเครือข่ายโรงพยาบาล และการระบุและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยุติธรรมในการดูแลสุขภาพ
- บริการด้านสุขภาพไม่หยุดชะงัก และผู้คนรู้สึกปลอดภัยในการเข้าถึงบริการดูแล

สร้างความมั่นใจทางการเงินที่ยั่งยืนในระบบสุขภาพ

ทรัพยากรได้รับการจัดการและจัดสรรในลักษณะที่จะประสบความสำเร็จระดับสูงสุดของสุขภาพและความเท่าเทียมของประชากรภายในทรัพยากรและเงินทุนที่มีอยู่ ในปัจจุบันและในอนาคต ในระบบปฏิรูปอาจมีลักษณะดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงควรทำในลักษณะที่ช่วยลดความเสี่ยงในการดูแลต่อเนื่อง
- เก็บรักษาลำดับความสำคัญและโปรแกรมที่มีอยู่

การปลูกฝัง Te Tiriti o Waitangi (ข้อตกลง) ทั่วทั้งระบบสุขภาพ

ชาวเมารีสามารถใช้อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา และได้มาซึ่งผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เท่าเทียมกันในลักษณะที่ทำให้ชาวเมารีสามารถดำรงชีวิต เติบโต และเจริญรุ่งเรืองในฐานะชาวเมารี ในระบบปฏิรูปอาจมีลักษณะดังนี้

- เสริมสร้างความเป็นผู้นำและการตัดสินใจของชาวเมารี
- เพิ่มการเข้าถึง kaupapa Māori (แนวทางชาวเมารี) และบริการที่เน้น whānau (ครอบครัวขยาย) เป็นหลัก

พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในอนาคต

เติบโตและพัฒนาบุคลากรที่ปรับตัวง่าย หลากหลาย และยั่งยืนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนและ whānau (ครอบครัวขยาย) และเป็นตัวแทนของชุมชนที่ตนบริการ ในระบบปฏิรูปอาจมีลักษณะดังนี้

- ปลูกฝังรากฐานการบริการที่ปลอดภัยทางวัฒนธรรมและอยู่ภายใต้กรอบใน te ao Māori (โลกของชาวเมารี)
- ผลกระทบต่อแรงงานคนด้านสุขภาพลดลงและพนักงานได้รับการสนับสนุน

วางรากฐานสู่ความสำเร็จของระบบสุขภาพในอนาคต

วัฒนธรรมและจริยธรรมใหม่ซึ่งก่อตั้งขึ้นบน Te Tiriti (ข้อตกลง) จะถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างการมุ่งเน้นในการป้องกัน ปกป้อง และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและ whānau ในระบบปฏิรูปอาจมีลักษณะดังนี้

- ทำงานร่วมกันและร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่น ๆ
- เสียงของผู้บริโภคร whānau (ครอบครัวขยาย) และชุมชนสะท้อนอยู่ในระบบ—ปรับปรุงความก้าวหน้าสู่ความเท่าเทียมในการเข้าถึงคุณภาพของการดูแลและผลลัพธ์